



Kính gửi cha mẹ học sinh trường Nguyễn Siêu,

Tuần hội nhập dành cho học sinh đầu cấp và tuần định hướng vừa qua, từ ngày 31/7 đến ngày 15/8/2021, trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã tổ chức 5 buổi, trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã thực hiện 13 buổi tư vấn định hướng cho cha mẹ học sinh đầu năm. Thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo, tôi chân thành cảm ơn cha mẹ học sinh đã tích cực tham gia chương trình định hướng đầu năm học 2021-2022 trực tuyến trên nền tảng webinar.

Chúng ta đã và đang đối diện với nhiều thay đổi của thế giới biến động hàng ngày. Đặc biệt đại dịch Covid-19 là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của mỗi con người, mỗi gia đình. Và mỗi nhà trường với công tác dạy và học phải chủ động linh hoạt ứng phó với vấn đề toàn cầu này.

Ngay từ khi bắt đầu năm học 2020-2021, trong lễ Khai giảng giãn cách, tôi và các đồng nghiệp của mình đã xác định con thuyền ra khơi sẽ tiếp tục với nhiều thử thách trong công tác dạy và học giữa đại dịch. Vì vậy, qua một năm học với tinh thần sẵn sàng, chủ động thực hiện kế hoạch nhà trường, chúng tôi đã hoàn thành năm học đúng tiến độ bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chúng tôi thực sự tự hào về kết quả mà các con học sinh lớp 12 đã đạt được. Mặc dù các con được học trực tiếp không nhiều trong cả hai năm lớp 11 và 12, nhưng những gì thầy và trò cố gắng là những điều tuyệt vời nhất.

Thực hiện kế hoạch tổng thể theo mục tiêu và lộ trình đã đặt ra, chúng tôi vui mừng chào đón những thành viên mới của đại gia đình Nguyễn Siêu. Tuần hội nhập đã nhanh chóng giúp cha mẹ học sinh và các con hiểu văn hoá nhà trường cũng như nếp Nguyễn Siêu, hoà nhập với môi trường học tập mới. Tuần thứ hai là tuần Khởi động (Warm-up) định hướng các môn học và hình thành các kỹ năng học tập (Skills-up) cho học sinh toàn trường để tạo động lực, tâm thế chủ động cho một năm học với nhiều thử thách ngay từ khi bắt đầu.

Để thực hiện mục tiêu kép, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ toàn diện của cha mẹ học sinh để các thầy cô có nhiều thời gian tập trung cho công tác giảng dạy, tìm tòi những phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả, đưa ra các “chiến thuật” vượt qua đại dịch, tư vấn kịp thời để học sinh phát triển năng lực, phẩm chất theo mục tiêu đã đề ra.

Sự quan tâm, chuẩn bị chu đáo của cha mẹ học sinh ở nhà sẽ góp phần tạo hiệu quả cao hơn cho công tác dạy - học của thầy và trò; thời gian “làm bạn cùng con” nhiều hơn của cha mẹ sẽ là món quà tinh thần lớn nhất để các con thấy mình được yêu thương và tin tưởng.

Tôi tin rằng với tâm huyết của các thầy cô, sự đồng thuận của cha mẹ, lòng quyết tâm của các con, dù phải dạy và học trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch chương trình năm học đúng tiến độ, đảm bảo kết quả tốt nhất trong các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và các kì thi.

Thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô, tôi chân thành cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh vì sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng nhà trường để các con học sinh Nguyễn Siêu có một năm học thành công.





Tiếp tục thực hiện Dự án Trường học Hạnh phúc, chúng tôi sẽ có chuỗi hoạt động tư vấn để cha mẹ học sinh hiểu nhà trường, hiểu chương trình, hiểu các thầy cô, hiểu mục tiêu định hướng cho con và hiểu con. Vì vậy, trong khuôn khổ của chương trình định hướng đầu năm, một số bản thảo của cha mẹ học sinh chưa được giải đáp chi tiết, chúng tôi sẽ mở các cuộc tư vấn chuyên đề giúp cha mẹ học sinh hiểu, đồng thuận, đồng hành cùng nhà trường trong công tác giáo dục, tạo dựng môi trường hạnh phúc cho con trẻ.

Cha mẹ học sinh liên lạc với nhà trường qua các kênh thông tin **chính thức** do nhà trường **quản lý**:

1. Trực tiếp với Lãnh đạo nhà trường và trưởng các bộ phận: mục [Liên hệ](#) trên website của nhà trường.
2. Trực tiếp với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng: Qua Văn phòng nhà trường - tầng 1 nhà A.
3. Bộ phận tài chính: taichinh@nguyensieu.edu.vn
4. Inbox thông qua [Fanpage Trường Nguyễn Siêu](#)
5. Trực tiếp với GVCN: Email/ Ứng dụng Microsoft Teams với tài khoản do nhà trường cung cấp/ số liên lạc điện tử VnEdu (Đăng kí dịch vụ tự nguyện của VNPT)
6. Những trường hợp khẩn cấp sẽ liên lạc bằng số điện thoại đã đăng kí và trực tiếp tại Văn phòng nhà trường.

Mọi tương tác, hoạt động, thông tin cá nhân hoặc hội nhóm trên các ứng dụng khác (các kênh thông tin không được liệt kê ở trên) như zalo/viber/facebook... của CMHS, HS và GV đều là **cá nhân**. Nhà trường không quản lý và không chịu trách nhiệm với các thông tin trên các ứng dụng này.

Cha mẹ học sinh có thể tra cứu các thông tin trong [Cẩm nang dành cho cha mẹ học sinh](#) đã được gửi. Những thông tin cập nhật chúng tôi sẽ gửi tới CMHS qua email đã đăng ký hoặc trên cổng thông tin chính thức của nhà trường.

Tôi và đồng nghiệp trân trọng lắng nghe các ý kiến đóng góp tích cực trên tinh thần xây dựng để cải tiến phát triển nhà trường từ phía cá nhân cha mẹ học sinh. Chúng tôi không phản hồi các ý kiến đóng góp không rõ danh tính.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của cha mẹ học sinh dành cho nhà trường. Đó chính là động lực to lớn khích lệ chúng tôi tiếp tục cống hiến vì con chung của chúng ta - các con học sinh Nguyễn Siêu thân yêu.

Trân trọng,

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Minh Thủy

